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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um náðhús í Nauthólsvík.

Á fundi borgarráðs þann 19.11.2020 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa 
Miðflokksins:
„Miklar framkvæmdir standa nú yfir í náðhúsinu í Nauthólsvík/bragginn og þegar 
braggaskandallinn kom upp var sagt að framkvæmdum væri lokið og ekki yrði varið meira 
fjármagni í verkefnið. 1. Hverjir eru að vinna við Náðhúsið og hvað er áætlað að 
endurbæturnar kosta? 2. Fóru framkvæmdirnar í útboð eða verðspyrirspurn? 3. Hvað 
starfsemi er áætluð í Náðhúsinu?"

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.
Svar við fyrirspurn.

Beðist er velvirðingar á hvað svar berst seint en vegna misskilnings var talið að 
fyrirspurninni hefði þegar verið svarað. 

Háskólinn í Reykjavík sá um að innrétta og aðlaga Náðhúsið að starfsemi háskólans. 
Reykjavíkurborg hefur ekki komið að þessum framkvæmdum né kostað þær. Framkvæmdir 
voru á vegum Háskólans í Reykjavík.Um er að ræða fjölnotarými.
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